

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. สศก.เตรียมแสดงผลงานในงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง” วันที่ ๒๙ ม.ค. - ๓ ก.พ.นี้ เชื้อเป็นการติดต่ออาวุธทางปัญญาให้เกษตรกร สู่การเป็น Smart Farmer	ไทยโพสต์
๒. ผ่าเมกะโปรเจกต์ ‘โฆง-เลย-ชี-มูล’แก้วิกฤติน้ำอีสาน	คมชัดลึก
๓. งาน ‘เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ๒’โชว์พลังนวัตกรรมธรรมชาติ-สร้างอนาคต ยั่งยืน	บ้านเมือง
๔. รอบรู้เกษตร : งานของดีเมืองอ่างทอง	คมชัดลึก
๕. สู่พรรณบุรีชีวเข้มป์พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำสร้างชุมชนความเข้มแข็งใช้น้ำ เพื่อการเกษตรอย่างคุ้มค่า	แนวหน้า
๖. ปี ๕๗ สับปรดอาจกระจุกตัว	เดลินิวส์
๗. ข่าวสั้นเศรษฐกิจ : ฝนหลวง	ไทยรัฐ
๘. สวนยางเฮลั่น! รับเงินรัฐอุดหนุนหน่นๆ	ไทยรัฐ
๙. ทางคน ทางข่าว	มติชน

\*\*\*\*\*



## สศก.เตรียมแสดงผลงานในงาน "เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง" วันที่ 29 ม.ค.- 9 ก.พ.นี้ เชื่อเป็นการคิดอาวุธทางปัญญาให้เกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer

นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดงาน "เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 29 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการ ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ นำผลงานมาร่วมจัดแสดงในงานดังกล่าว ให้เกษตรกรในจังหวัดอ่างทองและใกล้เคียงที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เข้ามารับรู้และนำเทคโนโลยีการเกษตร ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ดียิ่งขึ้น เพราะปัจจุบัน

การจัดการพืชผลทางการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง มีความก้าวหน้าด้านการผลิต การแปรรูป และการนำสินค้าเกษตรสู่ตลาดที่กว้างขวางมากขึ้น

สำหรับ สศก. จะมุ่งเน้นนำเสนองานเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ เรื่องการกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ปศุสัตว์และสัตว์น้ำ โดยจะแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และทำการประมงจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร มีต้นทุนการผลิตในพื้นที่เหมาะสม เหมาะสมปานกลางและไม่เหมาะสมเป็นอย่างไร รวมถึงการวิเคราะห์การตลาดในพื้นที่ดังกล่าวที่จะเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการค้าในแต่ละพื้นที่ที่กำหนดเขตเหมาะสม เช่น มีโรงสีหรือผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตหรือไม่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้เกษตรกรเห็นว่าควรจะลงทุนหรือ

เปลี่ยนแปลงการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่เกษตรกรกรมืออยู่ไปสู่การผลิตที่คุ้มค่าและยั่งยืนในอาชีพต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะส่งเสริมและสนับสนุนให้การกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ปศุสัตว์และสัตว์น้ำ ที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการอยู่ให้เป็นเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ ยังมีนิตยสารความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้เตรียมความพร้อมในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและปรับตัวเข้าสู่การค้า การลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะดำเนินการในปี 2558 ด้วย

"งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองครั้งนี้ มีระยะเวลาจัดงานรวม 12 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้

เกษตรกรและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างเต็มที่ ถึงวิวัฒนาการความก้าวหน้าด้านการเกษตร ทั้งการผลิต แปรรูป และการตลาด ซึ่งหวังว่าเกษตรกรจะได้รับความรู้และความเข้าใจด้านการเกษตรทุกรูปแบบ เพื่อคิดอาวุธทางปัญญาให้กับเกษตรกรก้าวไปสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ตลอดจนได้ทราบวิธีการเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดอ่างทอง จังหวัดใกล้เคียงที่อยู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางและทุกภาคทั่วประเทศ มาร่วมงานดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557" นายคณิต กล่าว.



# ผ่าเมกะโปรเจกท์ 'โขง-เลย-ชี-มูล' แก้วกฤติน้ำอีสาน

● กรมชลประทานเผยผลการศึกษาโครงการจัดการลุ่มน้ำโขง-เลย-ชี-มูล กระทบสิ่งแวดล้อมน้อย สามารถแก้ปัญหาวิกฤติลุ่มน้ำอีสานขาดแคลนน้ำในอนาคตได้อย่างยั่งยืน มั่นใจยกระดับคุณภาพชีวิต ขยายพื้นที่ชลประทานกว่า 30 ล้านไร่

ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการนี้ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ในกรมที่จะแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำโขง ในการดำเนินงานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พิจารณาและกำหนดกรอบในกะทำงานตามหลักวิชาการและให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยขณะนี้กรมได้จัดส่งรายงานการศึกษาให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อนำไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ และได้มีมติให้กรมชลประทานจัดส่งให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาในระดับนโยบาย

ขณะที่ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กล่าวเสริมว่า จากผลสรุปวิฤติทรัพยากรน้ำของประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า หากไม่มีการลงทุนพัฒนาแหล่งน้ำในอีก 20 ปีข้างหน้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะขาดแคลนน้ำ 15,833 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อปี จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาวางแผนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งในการนี้กรมชลประทานได้ทำการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (เอสอีเอ) ของโครงการบริหารจัดการน้ำโขง-เลย-ชี-มูลโดยแรงโน้มถ่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ซึ่งถือเป็นการพัฒนาระบบโครงข่ายและระบบชลประทานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผู้ใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สำนักบริหารโครงการ โทรศัพท์ 0-2241-5156



# งาน ‘เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง 2’

## โฉวพลังนวัตกรรมธรรมชาติ-สร้างอนาคตที่ยั่งยืน

หากมองด้วยสายตานานาชาติ ประเทศไทยก็คงเปรียบเสมือนกับ “อู่อาริชาต” ของประชาชนทั้งโลก เพราะด้วยความที่เป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังทั่วโลกปีละมากมายมหาศาล

แต่หากหันกลับมามองแล้ว “อู่อาริชาต” ของคนไทยล่ะ อยู่ที่ไหน? เชื่อได้ว่า หนึ่งในคำตอบที่ตามมา คงหนีไม่พ้นชื่อของ “จ.อ่างทอง” เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศแล้ว ยังถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารอื่นๆ อาทิ อ้อย ถั่วลิสง ข้าว มะม่วง ส้มโอ ฝรั่ง พืชผัก ไข่ เนื้อ ไข่ปลา เนื้ออ่อน และกุ้งก้ามกราม ที่ป้อนให้กับคนไทยไปทั่วประเทศอีกด้วย

นางจิราวรรณ แยมประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นความสำคัญของ จ.อ่างทอง ในฐานะเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีความหลากหลาย จึงได้ร่วมมือกับ จังหวัดอ่างทอง และภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ท่อการค้าจังหวัดอ่างทอง และชมรมธนาคารจังหวัดอ่างทอง จัดงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง 2” ขึ้นในระหว่างวันที่ 29 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ ที่วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ งามาวิจัย เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมใหม่ๆ แก่สาธารณชน หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงในการจัดงานครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านม

โดยตราจัดมครั้งนี้ได้ผนึกพลังได้แนวคิด “เกษตรนวัตกรรมจากธรรมชาติ สร้างสมดุลชีวิต สร้างอนาคตที่ยั่งยืน” เห็นให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของการเกษตรซึ่งเป็นนวัตกรรมจากธรรมชาติ ผู้เข้าชมจะได้พบ “Green Agriculture City” หรือ “เมืองเกษตรสีเขียว” ที่ออลังการด้วยอุโมงค์ผักในรูปทรงต่างๆ รวมทั้งนวัตกรรมที่มีชีวิต

ขณะที่รูปแบบการจัดนิทรรศการภายในงาน จะเน้นหลักเรียบง่ายทุกสาระให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียว ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 “Flagship Seed Hub” การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ศูนย์กลางผลิตเมล็ดพันธุ์พืช โดยกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจัดแสดงในรูปของอุโมงค์ที่ทันสมัยใหม่ที่นำต้นตาดินใจด้วยอุโมงค์ทรงโดมคู่ ส่วนที่ 2 “ชมพืชในฝัน มหัศจรรย์ที่อ่างทอง” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง กรมส่งเสริมการเกษตร นำเสนอความรู้ด้านเพาะปลูกครบวงจร มีไฮไลท์เป็นนิคมผักขนาดใหญ่พร้อมแปลงผักนาชนิด นอกจากนี้

ยังมีอุโมงค์ผัก 100 เมตร ที่อุดมด้วยพรรณไม้ได้ถึง 2 อุโมงค์

ส่วนที่ 3 “พระบิดาแห่งฝนหลวง: ปวงปราชญ์แห่งแผ่นดิน”

โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งใช้เล่าเรื่องด้วย Rain-making Story ตั้งแต่แหล่ง

หยาดพระกจนถึงความสำเริงใจในการช่วยเหลือเกษตรกร ส่วน

ที่ 4 “น้ำ สร้างชีวิต” จากกรมชลประทาน โดยจำลอง

เส้นทางน้ำจาก ปิง วัง ยม น่าน ถึงลุ่มน้ำ

เจ้าพระยา ให้เห็นถึงแนวทางการจัดการแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม

และการแบ่งปันน้ำเพื่อการเกษตรในภาคกลางทั้งหมด

ส่วนที่ 5 “การกักตุนความเหมาะสม (Zoning) สำหรับการปลูกข้าว” โดยกรมพัฒนาที่ดิน มีการจำลองแผนที่จังหวัด

อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท แสดงเขตเหมาะสมต่อการปลูกพืช

โดยเฉพาะข้าว การเลี้ยงสัตว์ และการประมง ส่วนที่ 6 “ปศุสัตว์ปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย” โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

กรมปศุสัตว์ จัดแสดงเขตเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงแต่ละประเภท (Zoning) และมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ครบวงจร ส่วนที่ 7

“ระบบมาตรฐาน ระบบอาหารปลอดภัย” โดยสำนักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (มกอช.) ซึ่งจะนำผู้ชมงานรู้จักกับยุทธศาสตร์การพัฒนาลินค้าเกษตรและคุณภาพรายสินค้าพืช

ประมง ปศุสัตว์ ให้ได้มาตรฐาน GAP





# บ้านเมือง

วันที่ : เสาร์ 25 มกราคม 2557

ปีที่ : ฉบับที่ 3,710 หน้า: 15

คอลัมน์ : งาน เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ๒ โฉวหลังนวัตกรรมธรรมชาติ-สร้าง...



ส่วนที่ 8 บัญชีดี ชีวิตมีสุข" โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 ฝึกให้เกษตรกรและเกษตรกรจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชี  
 ต้นทุน ส่วนที่ 9 "เกษตรพอเพียง พึ่งพาอยู่ได้ หนึ่งไร่หนึ่งงาน"  
 โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะให้  
 ความรู้ แนวคิดการทำเกษตรพอเพียงให้สำเร็จในพื้นที่ขนาดเล็ก  
 ส่วนที่ 10 "เมล็ดข้าว เมล็ดชีวิต" โดยกรมการข้าว ซึ่งเป็น  
 นิทรรศการแสดงเขตศักยภาพการผลิตของประเทศไทย การลดต้นทุน  
 การผลิตและลดความเสี่ยง ส่วนที่ 11 "ประมงไทยก้าวไกล" โดย  
 กรมประมง จัดแสดงพันธุ์ปลาสวยงาม ปลาสัตว์ถิ่นหายาก และ  
 สัตว์น้ำเศรษฐกิจในสวนน้ำเจ้าพระยา ส่วนที่ 12 "Zoning เตรียม  
 ลินค้าเกษตรไทยสู่อาเซียน" โดยสำนักเกษตรธุรกิจการเกษตร  
 ให้ความรู้เรื่องการกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร  
 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการคิดแผนเกษตร และ  
 ส่วนที่ 13 สหกรณ์ไทยมุ่งมั่นสานต่อหน้าที่พ่อก้าว" โดยกรมส่งเสริม  
 สหกรณ์ เน้นเสนอโครงการที่พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 ในพระบรมราชูปถัมภ์สืบสานการนี้

ทุกหน่วยงานจะนำเสนอสถงและองค์ความรู้ทั้งเรื่องดิน  
 น้ำ การประมง ปศุสัตว์ พืชพรรณ พันธุ์ข้าว ไม้ผล และโดย  
 เฉพาะองค์ความรู้ด้านการจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ หรือ Zon-  
 ing เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  
 พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ของแต่ละถิ่น จุดคุ้มทุนก่อนจะลงทุน การพลิก  
 แนวทางในการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าของผลิตผล เช่น การทำ  
 เกษตรกรรมในแนว Green Agriculture City เพื่อให้เกิดชุมชน  
 และประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกาชปรชชอยอาชีพและ  
 ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งใจเดียวกัน ก้าว



ด้านนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  
 กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะต้องการเผยแพร่ความรู้ด้าน  
 การเกษตรสู่สาธารณะอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ยังต้องการนำเสนอ  
 ของดีเมืองอ่างทอง ทั้งด้านเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การผลิต  
 สินค้าพื้นบ้าน โดยผู้ที่มาเยี่ยมชมงาน จะมีโอกาสได้จับจ่ายสินค้า  
 คุณภาพคัดสรรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP ที่ร่วมกันนำ  
 ผลิตกันเกินกว่า 1,000 รายการ 100 ร้านค้า เข้ามานำเสนอ รวม  
 ทั้งยังมีตลาดพื้นไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมาจัดเลือกซื้อเลือกที่อ่อด้วย  
 ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมงาน "เกษตรและ  
 ของดีเมืองอ่างทอง'2" ระหว่างวันที่ 29 มกราคม-9 กุมภาพันธ์  
 ที่วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ให้ได้ เพราะหาก  
 พลาดโอกาสครั้งนี้ ก็อาจต้องรอไปอีกนาน

คนเดินทาง/รายงาน



**• งานเกษตรของดีเมืองอ่างทอง**

อ่างทอง - นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวได้ว่า ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน "เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง" ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-9 ก.พ.2557 ณ วัดอินทรประมุข อ.โพธิ์ทอง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของจ.อ่างทอง ให้เป็นเมืองเกษตร ทั้งในรูปแบบแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย นวัตกรรมด้านเกษตรและเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ในการเพิ่มผลผลิตและรายได้ รวมทั้งกระตุ้นการท่องเที่ยวของพื้นที่ให้ได้รับความสนใจจากประชาชน นักท่องเที่ยวในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงมากยิ่งขึ้น โดยในงานนอกจากมีจัดนิทรรศการด้านกวนเกษียรแล้ว ยังมีจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป ผลผลิตด้านการเกษตรมากมาย

**• ชาวไร่แบรนด์"นครสวรรค์"**

นครสวรรค์-เมื่อเร็วๆ นี้ นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าฯ นครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดนครสวรรค์ (Nakhonsawan Brand) ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายคมกฤช ธรรมรัตน์กุล ประธานหอการค้าจังหวัด และได้เชิญภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ได้แก่

กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท็อป) กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว ชมรมร้านอาหาร ชมรมโรงแรม กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร และเชิญชวนผู้ประกอบการให้มาใช้ตราสัญลักษณ์ของ จ.นครสวรรค์ พร้อมทั้งส่งเสริมขยายการตลาดสินค้าและบริการ โดยใช้ตราสัญลักษณ์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการดังกล่าว

**• จัดตั้งตลาดน้ำยางสดท้องถิ่น**

กทม.-นายไพบุสย์ กิตติพงษ์วิวัฒน์ หัวหน้าส่วนพัฒนาการตลาดสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) เปิดเผยว่า สทย.ได้มีโครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งที่ผ่านมา สทย.ได้มีการส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจการในการรวบรวมผลผลิตในพื้นที่จำนวน 364 กลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ จ.สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส และยะลา สำหรับในปี 2557 นี้ ทาง สทย.มีเป้าหมายในการจัดตั้งกลุ่มชาวสวนยางเพื่อรับซื้อน้ำยางสดระดับท้องถิ่น อีกจำนวน 45 กลุ่ม เพื่อจะกระจายจุกจับซื้อผลผลิตให้รองรับผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ต่างๆ ให้ได้มากที่สุด





# แนวทาง

วันที่ : เสาร์ 25 มกราคม 2557

ปีที่ : ฉบับที่ : 11,971 หน้า : 15

คอลัมน์ : สุพรรณบุรีชีวเข้มป์พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำสร้างชุมชนความเข้มแข็งใ้มน้ำ...

## สุพรรณบุรีชีวเข้มป์พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ สร้างชุมชนความเข้มแข็งใ้มน้ำเพื่อการเกษตรอย่างคุ้มค่า



จากสถานการณ์ที่หลายฝ่ายมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำที่คาดว่าจะไม่เพียงพอ ต่อภาคเกษตรกรรมในอนาคต ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โดยในสาขาทรัพยากรน้ำและเกษตรได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ด้วยการเร่งรัดจัดหาแหล่งน้ำให้ทั่วถึงและเพียงพอ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งน้ำต้นทุน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานทางการผลิตภาคเกษตร อีกทั้งเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาจากอุทกภัยและภัยแล้ง พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำให้มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับชนิดพืชหรือสินค้าเกษตรที่สำคัญโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับภาคการเกษตรของไทย

นายอนันต์ นาคนิยม นายอำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการของชุมชน มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่เกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า การตลาด และการบริหารจัดการ โดยได้มอบหมายคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตร ระดับจังหวัด

ที่มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาระบบการเกษตรโดยการคัดเลือกพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 พื้นที่ เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกำหนดให้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นโครงการสำคัญที่ทุกหน่วยงานในสังกัดจะต้องสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการขยายจุดพื้นที่ดำเนินงานในระดับจังหวัดเพิ่มเติมอีก จังหวัดละไม่น้อยกว่า 1 แห่ง

ทั้งนี้เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาระบบการเกษตรในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและศักยภาพของพื้นที่ในลักษณะบูรณาการ โดยใช้พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นศูนย์กลางการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า การตลาด และการบริหารจัดการ พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อเป็นรากฐานของกรพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

ด้านนายสุเมธีร์ โสมภีร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี กล่าวต่อว่า คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่หมู่ 7 ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ซึ่งใช้น้ำจากคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา กม.8+200 ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา พื้นที่ 1,089 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา เกษตรกร 55 ครัวเรือน ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 หน่วยงาน จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 148,118 บาท และหน่วยงาน



# แนວหน้า

วันที่ : เสาร์ 25 มกราคม 2557

ปีที่ : ฉบับที่ 11,971 หน้า 15

คอลัมน์ : สุพรรณบุรีชีวชนบทพัฒนาการระบบบริหารจัดการน้ำสร้างชุมชนความเข้มแข็งใ้้...

ภายนอกสังกัดกระทรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนรวม 7 หน่วยงาน จำนวน 2 โครงการงบประมาณ 400,265 บาท

ผลสำเร็จของโครงการเกษตรกรในพื้นที่โครงการ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินจากแหล่งน้ำชลประทาน ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน โดยเป็นพื้นที่ทำนาข้าว 869 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา และพื้นที่ปอปลตา 219 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา ซึ่งผลการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในระดับเขตตรวจราชการและในระดับประเทศ ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ส่งผลการดำเนินการงานโครงการของพื้นที่ หมู่ 7 ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า และเป็นทีภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในระดับเขตตรวจราชการที่ 4 และได้รับรางวัลที่ 2 ในระดับประเทศ และจะต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า การตลาด และการบริหารจัดการส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ





# ปี 57 สับปะรดจากกระจุกตัว

รายงานข่าวจาก กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมร่วม 3 ฝ่าย ระหว่างกลุ่มเกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อระดมความเห็นจัดทำข้อมูลการผลิต สับปะรดโรงงานให้เป็นที่ยอมรับทุกภาคส่วน เมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคม 2556 ที่ผ่านมว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำต้นทุนการผลิตที่ยึด หลักวิชาการตามแนวคิดทฤษฎีด้านเศรษฐ ศาสตร์เป็นสำคัญ และได้คำนึงถึงสภาพความ เป็นจริงตามพฤติกรรมกรปลูกของเกษตรกรใน แต่ละพื้นที่ โดยข้อมูลสับปะรดโรงงานจะมีการ ปลูกและไว้หน่อเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตอีก 2 รอบ

รวมแล้วเป็น 3 ปี หรือสามมืค แต่ในปัจจุบัน เกษตรกรที่ไว้หน่อเพื่อเก็บผลผลิตในมืคสาม พบว่า มีอยู่เป็นจํานวนน้อย โดยห้ประเทศไทย เหลืออยู่ประมาณ 12% ในขณะที่มีสับปะรดปี ปลูก 48% สับปะรดมืคสอง 40% ส่วนด้าน ผลผลิตต่อไร่ที่เกษตรกรได้รับในปีปลูกให้ ผลผลิตสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 48 มืคสองร้อยละ 32 และมีคสามร้อยละ 20 ของผลผลิตต่อไร่รวม ทั้ง 3 มืค

สำหรับต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงาน ปี 2556 มีต้นทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.91 บาท โดย แบ่งต้นทุนปีปลูก ซึ่งมีต้นทุนสูงสุด 4.52 บาท

ส่วนต้นทุนปีที่สอง 2.85 บาท และต้นทุนปีที่ สาม 3.76 บาท เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าเตรียมดิน ค่าแรงงานปลูก และค่าพันธุ์ ส่วน สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการผลิตปีที่ 3 สูงกว่าปีที่ 2 เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ปีที่ 3 ต่ำสุด และขนาด ของผลผลิตมีขนาดเล็กไม่เหมาะกับการนำเข้า โรงงาน อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาทางด้าน ผลผลิตและผลตอบแทนที่ได้รับของกระทรวง เกษตรฯ และภาคเอกชน ได้มีความเห็น สอดคล้องกันว่า เกษตรกรควรปรับเปลี่ยนให้ เหลือเพียง 2 รอบหรือ 2 มืคเท่านั้น เพราะจะ ทำให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด

ทั้งนี้ จากผลการระดมความคิดเห็น ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันขอรับในหลักการและวิธี การตามทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์เป็นสำคัญตาม

ที่กระทรวงเกษตรฯ ได้นำเสนอ เพื่อให้เกิดการ ขอมรับ จึงเสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วม 3 ฝ่าย เพื่อพิจารณาข้อมูลและสถานการณ์การผลิต อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงท้ายของการระดมความ คิดเห็น ภาคเอกชน โดยเฉพาะโรงงาน ได้คาด คະเนและเตือนภัยแก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในปี 2557 ให้ระวังการกระจุกตัวในช่วงแรก คือ เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน ซึ่งคาดว่าจะมี ผลผลิตสับปะรดโรงงานออกมามากกระจุกตัวมรก ที่สุด และช่วงที่สอง คือเดือนธันวาคม โดย เกษตรกรควรบริหารจัดการให้ดี ถ้าสามารถชะลอ หรือแบ่งพื้นที่ในการบังคับออกดอกออกผลได้ก็ ควรวางแผนดำเนินการ เพื่อให้ผลผลิตกระจาย ทั่วออกสู่ตลาด และไม่กระจุกตัวมากนัก ส่วน ด้านราคา คาดว่าจะมีแนวโน้มดีตลอดปี.



## ข่าวสั้น เศรษฐกิจ

**ฝนหลวง :** นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า หลังจากการก่อตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและครบรอบการก่อตั้ง ปี ในปีนี้ทางกรมฝนหลวงฯ ได้เตรียมแผนดำเนินการที่จะเพิ่มศูนย์ปฏิบัติการฯ อีก 1 ศูนย์ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากเดิมมี 5 ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ คาดว่าจะดำเนินการใน 1-2 ปีนี้

**เพื่อสิ่งแวดล้อม :** นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยว่า กนอ.มีนโยบายพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กนอ.ได้จัดประกวดโครงการส่งเสริม Eco for Life ภายใต้แนวคิด “ขยะสร้างสวรรค์ นำคุณค่าสู่ชุมชน” เปิดรับสมัคร 1-28 ก.พ.

**หน้าบ้าน :** นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.ว่า ในปี 2556 (1 ต.ค. 2555-30 ก.ย. 2556) บริษัทมีกำไรสุทธิ 16,347.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณ 9,847.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 161.51% ทำให้มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 11.44 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีกำไร 6,499.75 ล้านบาท โดยปีนี้จะจ่ายปันผลต่อหุ้น 4.80 บาท จากเดิมที่ปีก่อนหน้านี้จ่ายปันผลต่อหุ้นเพียงบาทกว่า



## สวนยางเฮลั่น! รับเงินรัฐอุดหนุนแหาะๆ

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายางพาราที่ระบอบปี 2557 โดยมาตรการจ่ายเงินสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่ชาวสวนยางไร่ละ 2,520 บาท วงเงินรวม 21,209.90 ล้านบาท มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 1.2 ล้านครัวเรือน แบ่งเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติและมีเอกสารตรวจความเหมาะสมที่พร้อมให้ตรวจสอบแปลงได้ประมาณ 800,000 ครัวเรือน และคณะกรรมการเปิดกรีดยางระดับตำบลได้ตรวจสอบรับรองพื้นที่เปิดกรีดยางแล้ว 890,000 ครัวเรือน คิดเป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 19,578.28 ล้านบาท ข้อมูลล่าสุดวันที่ 22 ม.ค.ที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทยอยโอนเงินให้เกษตรกรตามที่สามารถงบประมาณได้โอนจัดสรรแล้วจำนวน 585,000 ครัวเรือน เป็นเงินกว่า 14,970 ล้านบาท

ทั้งนี้ ได้เร่งขั้วเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ประสานงานกับคณะกรรมการเปิดกรีดยางระดับตำบลให้เร่งตรวจสอบและรับรองพื้นที่กับเกษตรกรที่เหลืออยู่อีกประมาณ 110,000 ไร่ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ คาดว่าภายในกลางเดือน ก.พ.นี้ การตรวจสอบแปลงที่ตกค้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นแปลงที่เจ้าหน้าที่ตรวจแปลงเข้าพื้นที่ได้ยากหรือเป็นแปลงที่ติดต่อนเจ้าของแปลงไม่ได้ จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ และ ธ.ก.ส.จะโอนเงินให้เกษตรกรได้ทั้งหมดตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี.



มติชน

วันที่ : เสาร์ 25 มกราคม 2557

ปีที่ : ฉบับที่ : 13,103 หน้า : 7

คอลัมน์ : ทางคน ทางข่าว



●...สาโรจน์ เจียรคงมั่น รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ผู้ดูแลโครงการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาควายไทย จ.ชลบุรี จัดโครงการมอิตฟอกระบือพันธุ์ดีประจำหมู่บ้าน โดยมอบน้ำเชื้อฟอกระบือ เกษตรกรที่สนใจติดต่อขอซื้อและรับการผสมเทียมฟรี ได้ที่กองผสมเทียม กรมปศุสัตว์ ในพื้นที่